

Số: 127/KH - CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về: “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ*”;

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, Ban Giám đốc Cơ sở và viên chức, người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng đơn vị đạt tiêu chuẩn về ANTT góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng vững chắc.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Cơ sở đối với công tác bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản của Cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

4. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Cơ sở với việc thực hiện chương trình hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phòng chuyên môn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Phòng Cảnh sát Cơ động PK20, Công an huyện Mai Sơn, UBND xã Chiềng Mung, UBND xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn, UBND Phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La và lực lượng Công an của hai xã, Công an Phường Chiềng Sinh, chính quyền các thôn bản, các Tổ dân phố tạo ra thế trận an ninh trật tự chung trên địa bàn xã Chiềng Mung, xã Chiềng Ban và Phường Chiềng Sinh nơi đơn vị đặt trụ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

5. Cấp ủy Chi Bộ, BGD Cơ sở chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, các phòng chuyên môn trong toàn Cơ sở, phối hợp trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

#### II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự**

## **1.1. Nội dung tuyên truyền, vận động**

Chi bộ, Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của BCH TW Đảng (*khóa XI*) về “*Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 24/4/2012 và Hướng dẫn số 184/HD (PV28) Quy định về Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*” là căn cứ để phân loại, đề nghị xét khen thưởng cuối năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, về nghĩa vụ và quyền lợi đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự. Giúp viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “*Âm mưu diễn biến hoà bình*”. Đề viên chức, người lao động hiểu và nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức giữ gìn bí mật nhà nước, đồng thời rà soát các nội quy, quy chế của Cơ sở cho phù hợp với tình hình mới.

Phổ biến các văn bản, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Cơ sở.

Tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế đặc biệt là các nội quy, quy chế liên quan đến các nội dung: quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tài sản và phương tiện, vật tư thiết bị, phòng chống cháy nổ ... của Cơ sở để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tuyên truyền phổ biến những nội dung cụ thể về công tác đảm bảo ANTT mà công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện như: việc chấp hành nội quy, quy định của Cơ sở, việc chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo ANTT an toàn giao thông, trật tự công cộng... Công tác bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của Cơ sở. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn cháy nổ...

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố mở lớp huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy; về công tác huấn luyện tự vệ.

Triển khai công tác sơ kết, tổng kết, phổ biến các văn bản, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Cơ sở.

## **1.2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động**

Tuyên truyền lồng ghép nội dung trong các hội nghị, các buổi họp, sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, các buổi giao ban hàng ngày tại các phòng

chuyên môn. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cơ sở và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Cơ sở tới viên chức, người lao động.

**2. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản, tính mạng, sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng, duy trì, kỷ cương trong nội bộ Cơ sở.**

### **2.1. Nội dung nhiệm vụ**

Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác, không để lọt những nội dung bí mật nhà nước do Cơ sở quản lý.

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các hiện tượng mâu thuẫn nội bộ Cơ sở không để công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền.

Tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến tâm lý của học viên, đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho các học viên, ngăn ngừa tình trạng bạo loạn, đánh nhau, tự thương xảy ra tại Cơ sở.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ Cơ sở không để các đối tượng xấu hoạt động phá hoại, xâm phạm tài sản của Cơ sở. Duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế của Cơ sở, đảm bảo trật tự kỷ cương nội bộ.

### **2.2. Phương pháp thực hiện**

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy bảo vệ Cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Trang bị dụng cụ, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng bảo vệ, phòng chống cháy nổ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

## **3. Xây dựng cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT**

### **3.1. Nội dung nhiệm vụ**

Tiếp tục phổ biến nội dung quy định của Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an “*Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự*” đến công chức, viên chức, người lao động trong Cơ sở biết và thực hiện.

### **3.2. Phương pháp thực hiện**

Đánh giá tiến độ và chất lượng công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT đối với Cơ sở.

Cuối năm tiến hành đánh giá kết quả triển khai công tác xây dựng Cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Chi Bộ**

Chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chuyên môn triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Cơ sở (*thực hiện trong sinh hoạt chính trị đầu năm và định kỳ trong năm*).

Tiếp tục thực hiện tốt Phương án phối hợp với phòng Cảnh sát Cơ động PK20 và Công an huyện Mai Sơn về đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở và mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, luyện tập và diễn tập các phương án bảo vệ.

## **2. Công Đoàn, Chi Đoàn, Ban Nữ công**

Tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 (*thực hiện định kỳ trong năm theo kế hoạch của Công đoàn, Chi đoàn, Ban Nữ công*);

## **3. Văn Phòng Cơ sở**

Xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; Tham mưu triển khai công tác tham gia huấn luyện tự vệ năm 2019; Thực hiện công tác tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế đối với các nội dung về quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, đổi mới công tác cai nghiện và công tác xã hội cho viên chức, người lao động. Phổ biến kiến thức các văn bản pháp luật về công tác phòng chống ma túy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới viên chức, người lao động trong Cơ sở.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo kế hoạch về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Tổng hợp, báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về Văn phòng Sở theo quy định.

## **4. Phòng BV-QLHV và Phòng QLCNTN; Cơ Sở vệ tinh Thuận Châu**

Bám sát học viên, nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở.

Năm 2019 kiên quyết không để xảy ra trường hợp học viên đánh nhau và trốn chạy tập thể, tai nạn lao động, tai biến chuyên môn. Không để xảy ra trường hợp thâm lậu các chất kích thích, chất ma túy, đồ vật cấm cho học viên.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo không để xảy ra bạo động, bạo loạn tại Cơ sở.

Phối hợp với các phòng chuyên môn làm tốt công tác tiếp nhận phân loại, chữa trị cai nghiện, tuyên truyền giáo dục, tổ chức lao động sản xuất cho học viên và đảm bảo an toàn trật tự trong Cơ sở .

Thực hiện công tác bảo vệ của cơ quan, duy trì trực an ninh thường xuyên và thực hiện báo cáo định kỳ theo tháng về công tác bảo vệ của cơ quan.

Thực hiện công tác tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế đối với các nội dung liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ; Nội quy trực bảo vệ cơ quan.

## **5. Phòng Giáo dục - Dạy nghề**

Chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2019 tới toàn thể học viên trong Cơ sở.

Tổ chức lên lớp để tuyên truyền, tư vấn, giáo dục cho học viên tại Cơ sở về các kiến thức pháp luật, đạo đức lối sống, về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Nghiên cứu, xây dựng và biên soạn tài liệu với các nội dung phong phú, đa dạng phục vụ cho công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình tại Cơ sở.

Tăng cường tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm để nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng của học viên.

Tư vấn, dạy nghề và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện khi trở về địa phương đảm bảo tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của người sau cai nghiện. Ổn định tâm lý, sức khỏe và trang bị các kiến thức, kỹ năng xã hội, nghề nghiệp để tái hoà nhập cộng đồng bền vững.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn cho thân nhân học viên, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình học viên và Cơ sở trong công tác chữa trị quản lý, giáo dục học viên.

## **6. Các phòng chuyên môn khác**

Chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2019 theo kế hoạch của Cơ sở tới toàn thể viên chức, người lao động của phòng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2019 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Lao động – TBXH Sơn La( B/c);
- Phòng PA03, PV28 Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Cơ sở;
- Các phòng chuyên môn của Cơ sở ;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Tú**